

Số: 21/TTr-ĐHTT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v.: Thông qua Đề án đổi tên trường Đại học Thành Tây (Thành Tây University) thành Trường Đại học Phenikaa (Phenikaa University)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông trường Đại học Thành Tây

Hội đồng Quản trị Trường Đại học Thành Tây nhận được Tờ trình số: 15/TTr-ĐHTT-HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Thành Tây về việc đổi tên trường Đại học Thành Tây (Thành Tây University) thành Trường Đại học Phenikaa (Phenikaa University) và Đề án đính kèm.

Hội đồng quản trị Trường Đại học Thành Tây căn cứ vào:

Luật giáo dục đại học 2012;

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Quyết định số 1368/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thành Tây;

Điều lệ Trường Đại học Thành Tây được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 thông qua ngày 10/03/2018;

Quyết định số 21/QĐ-ĐHTT-HĐQT ngày 18/4/2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thành Tây;

thấy rằng đến nay Trường Đại học Thành Tây đã trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển. Hiện Trường có quy mô đào tạo hơn 3500 sinh viên với 16 ngành đào tạo, mà mũi nhọn là Dược, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh cùng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên nhân viên khoảng hơn 200 người. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực đầu tư nên đến nay cơ sở vật chất còn khiêm tốn, công tác tuyển sinh gặp khó khăn, mô hình quản lý và chương trình đào tạo chưa được đổi mới cập nhật để đáp ứng yêu cầu của thị trường, thương hiệu Nhà trường còn chưa được biết đến nhiều.

Từ tháng 5/2017, Nhà trường đã thực hiện việc tái cơ cấu cổ đông có sự tham gia của Tập đoàn Phenikaa, sở hữu tới 77,7% vốn điều lệ của Trường Đại học Thành Tây. Tập đoàn Phenikaa là một tập đoàn kinh tế tư nhân có uy tín tại Việt Nam, được biết đến về sự phát triển bứt phá và là một trong những tập đoàn có tiềm lực tài chính mạnh tại Việt Nam. Hiện nay, dưới sự chỉ đạo của Tập đoàn Phenikaa, Nhà trường đang được tái cấu trúc theo định hướng mới với tầm nhìn chiến lược đưa Trường trở thành trường đại học đa ngành Top đầu của Việt Nam và Top 100 của Châu Á.

Căn cứ cơ cấu vốn chủ sở hữu và tầm nhìn chiến lược về phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và các giá trị của Nhà trường đóng góp cho xã hội trong tương lai, Hội đồng quản trị đã họp, thảo luận và nhất trí quyết nghị thống nhất với đề nghị của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc đổi tên Trường như sau:

Tên hiện tại: **Trường Đại học Thành Tây (Thanh Tay University)**

Tên đề nghị đổi: **Trường Đại học Phenikaa (Phenikaa University)**

*Có Tóm tắt Đề án cụ thể đính kèm*

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị Trường Đại học Thành Tây kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét:

- 1) Phê duyệt Đề án đổi tên Trường Đại học Thành Tây (Thanh Tay University) thành Trường Đại học Phenikaa (Phenikaa University);
- 2) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền chỉ đạo mọi công việc triển khai thực hiện Đề án đổi tên Trường Đại học Thành Tây thành Trường Đại học Phenikaa cho đến khi hoàn thành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Trường.

Trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC  
THÀNH TÂY  
TS. Hồ Xuân Năng

